

กสร. จัดปาฐกถาพิเศษ ส่งเสริมจัดตั้งสหกรณ์ใน โรงงานแก้หนี้นอกระบบให้ลูกจ้าง



กระทรวงแรงงาน เชิญสถานประกอบกิจการและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจรับฟังปาฐกถาพิเศษ เรื่อง ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืน โดย นายศุภชัย พานิชภักดิ์ เพื่อส่งเสริมการจัดตั้งสหกรณ์แก้หนี้นอกระบบให้ลูกจ้าง พนักงาน

นายสุเมธ มโหสถ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) กล่าวว่า ปัญหาความเดือดร้อนในเรื่องรายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย มีหนี้สินเกิดขึ้นของลูกจ้างในสถานประกอบกิจการและพนักงานในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ จนต้องไปกู้ยืมเงินทั้งในระบบและนอกระบบที่มีอัตราดอกเบี้ยสูง ทำให้ลูกจ้างบางรายต้องลาออกหรือทิ้งงานเพื่อหนีเจ้าหนี้เงินกู้นอกระบบ ส่งผลให้ผู้ประกอบการประสบปัญหา การขาดแรงงานที่มีความชำนาญ ลูกจ้างขาดประสิทธิภาพในการทำงานส่งผลกระทบต่อทั้งตัวลูกจ้างและ ต่อผลผลิตของสถานประกอบกิจการ จากปัญหาดังกล่าว พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานจึงได้มอบนโยบายให้ กสร. น้อมนำพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาเป็นหลักในการส่งเสริมการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบกิจการ เพื่อเป็นสวัสดิการแรงงานด้านเศรษฐกิจแก่ลูกจ้าง เป็นสวัสดิการประเภทหนึ่งที่ส่งเสริมให้ลูกจ้างมีการเก็บออมอย่างยั่งยืน และสามารถเป็นแหล่งเงินกู้หากมีความเดือดร้อนหรือจำเป็นทางด้านการเงินโดยเสียดอกเบี้ยในอัตราที่เป็นธรรม ซึ่งปัจจุบันมีสหกรณ์ออมทรัพย์ที่จัดตั้งขึ้นในสถานประกอบกิจการและรัฐวิสาหกิจแล้วจำนวน 540 แห่ง มีเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานกว่า 67,820,000,000 บาท

อธิบดี กสร. กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้จัดงานมหกรรมส่งเสริมการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบกิจการและรัฐวิสาหกิจขึ้น ในวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา กรุงเทพฯ โดยเรียนเชิญ นายศุภชัย พานิชภักดิ์ อธิบดีเลขาธิการ การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา มาปาฐกถาพิเศษ เรื่อง ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืน ในช่วงเวลา 09.00 – 10.30 น. และ การเสวนา เรื่อง พาเพื่อนตั้งสหกรณ์..ตามรอยพ่อ โดย อธิบดี กรมส่งเสริมสหกรณ์ และสหกรณ์ออมทรัพย์ที่ประสบความสำเร็จในการบริหารงานสหกรณ์มาร่วมเสวนา ในช่วง 10.30 – 12.00 น. ด้วย ทั้งนี้ สถานประกอบกิจการและรัฐวิสาหกิจที่เข้าร่วมงานจะได้ทราบแนวทางและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ เพื่อให้เกิดสวัสดิการทางการเงินขึ้นในสถานประกอบกิจการและรัฐวิสาหกิจ สร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้แก่ลูกจ้าง พนักงาน ส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และเกิดประโยชน์ต่อสถานประกอบกิจการ และประเทศชาติ ผู้สนใจสามารถสำรองที่นั่งโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ กองสวัสดิการแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โทรศัพท์ 0 2245 6774 , 0 2246 0080